

“บุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็สุข คือผู้ทรง
กลบเกลื่อนบาปใ้ห้ัน” สดุดี ๓๒:๑

ความคิดต่าง ๆ ที่เราทำ (พระคัมภีร์เรียกว่าบาป) แยกเราจากพระเจ้า เราต้องได้รับการอภัยจากพระเจ้าเพื่อจะดำเนินอย่างถูกต้องกับพระเจ้า... เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นนรีนตรี การให้อภัยตามพระคัมภีร์ไม่ใช่แบบที่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงมองข้ามบาปเหล่านั้นและกวาดล้างการลงโทษชั่วนิรันดร์สำหรับบาปเหล่านั้น ไม่ใช่เช่นนั้น การลงโทษนั้นต้องจ่ายค่าปรับ ชำวดี (พระกิตติคุณ) ก็คือพระเยซู [มนุษย์ผู้ปราศจากบาป] ได้ชำระค่าปรับล่วงหน้าสำหรับการลงโทษคุณด้วยพระโลหิตของพระองค์ในการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ในอีกแง่หนึ่ง พระองค์ทรงเข้ามาแทนที่คุณ พระเยซูได้มาเป็นเครื่องบูชาดีใช้แทนเพื่อคุณ แต่นั่นยังไม่เพียงพอ การชำระเงินนั้นจะต้องนำไปใช้กับคุณ ... โดยโอนเข้าบัญชีของคุณ คำถามที่สำคัญคือ เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร? เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคุณกลับใจ (หันกลับมาหาพระเจ้าจากบาปต่าง ๆ ของคุณ) และเชื่อในพระเยซู และจากนั้น เฉพาะจากจุดนั้นเท่านั้นที่คุณจะได้รับการอภัยจากพระเจ้า

ปัญหาของเรา ... การแยกจากกัน

“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า”
โรม ๓:๒๓

“แต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยก
ระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทั้งหลายได้บัง
พระพักตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยิน” อิส
ยาห์ ๕๙:๒

“และจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้า และแก่คน
ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเรา คนเหล่านั้น
จะได้รับโทษ อันเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระ
พักตร์พระเป็นเจ้า และจากพระสิริแห่งอาณาจักรของพระองค์
ในวันนั้น” ๒ เทสะโลนิกา ๑:๙-๑๑

“เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทาน
จากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา” โรม ๖:๒๓

“ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ
ช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม” โรม ๕:๖

การแก้ปัญหาของเรา ... การชดใช้แทน

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ
แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น ๓:๑๖

“ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มีใช้ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์
ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาทรงเป็นผู้ปลง
พระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย [เพราะบาปของเรา] เพราะบาป
ของเรา” ๑ ยอห์น ๔:๑๐

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือ
ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์
เพื่อเรา” โรม ๕:๘

“พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของ
พระองค์ ที่ดินไม่นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้
และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่าน
ทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” ๑ เปโตร ๒:๒๔

“แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ [พระเยซู] ผู้ที่เชื่อใน
พระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตร
ของพระเจ้า” ยอห์น ๑:๑๒



เส้นทางของคุณสู่การให้อภัย ... เชื่อในพระเยซู

“ผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ [พระเยซู] ว่า ทุก ๆ คนที่เชื่อถือนพระองค์นั้น พระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของเขา
เพราะพระนามของพระองค์” กิจการ ๑๐:๔๓ “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมีใช้โดยตัวท่านทั้งหลาย
กระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” เอเฟซัส ๒:๘-๙ คุณสามารถ
เชื่อใน (ไม่ใช่แค่เชื่อเกี่ยวกับ) พระเยซูได้โดยการกลับใจ ... นั่นคือโดยการเปลี่ยนความเชื่อมาที่พระเยซู คำอธิษฐานนี้เป็นวิธีที่จะให้คุณทำ
เช่นนั้น ไม่ใช่คำสาบานหรือคาถา อธิษฐานถ่าันนั้นเป็นความปรารถนาของหัวใจของคุณจริงๆ

ข้าแต่พระเจ้าที่รัก

ข้าพระองค์ขอมอบความจำเป็นของข้าพระองค์ ... ข้าพระองค์เป็นคนบาป

ข้าพระองค์ขอกลับใจ ... ข้าพระองค์หันกลับมาหาพระองค์จากบาปของข้าพระองค์

ข้าพระองค์เชื่อในพระเยซู ... ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อ

ข้าพระองค์

ข้าพระองค์ขอเชิญพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

อาเมน

พระเยซูทรงชำระโทษสำหรับบาปของคุณ และโดยการเชื่อในพระเยซู การชำระของพระองค์ก็กลายเป็นการชำระของคุณ
คุณได้รับการอภัยโดยพระเจ้า และพระเยซูตรัสว่าคุณจะปลดปล่อยตลอดชั่วนิรันดร์ ยอห์น ๓:๑๖

ถ้าคุณกล่าวคำอธิษฐานนั้นอย่างจริงจัง คุณจะได้รับการอภัยจากพระเจ้า และคุณจะปลอดภัยกับพระองค์ตลอดชั่วชีวิต การสิ้นพระชนม์เป็นเครื่องบูชาของพระเยซูได้ให้การอภัยแก่คุณแล้ว พระเจ้าทรงสัญญาว่าบัดนี้คุณจะมีชีวิตนิรันดร์เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ ... ว่าคุณจะไม่เข้าสู่การพิพากษา ... และคุณได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ยอห์น ๕:๒๔ คุณมีความปลอดภัยเพราะไม่มีใครสามารถแย่งชิงคุณออกจากพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ได้ พระองค์ทรงยึดมั่นคุณมากกว่าที่คุณจะยึดมั่นพระองค์ พระเยซูตรัสว่า “เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แก่นั้น แก่นั้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแก่นเหล่านั้นไปจากมือของเราได้ พระบิดาของเราผู้ประทานแก่นั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีผู้ใดอาจชิงแก่นนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้” ยอห์น ๑๐:๒๘-๒๙

ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะกล่าวคำอธิษฐานนั้น จงทำให้คำอธิษฐานนั้นเป็นความสำคัญอันดับสูงสุดของคุณ การตัดสินใจของคุณมีความสำคัญ และผลสืบเนื่องชั่วชีวิตไม่มีโอกาสครั้งที่สองนอกเหนือจากความตาย “มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมี การพิพากษา” ฮีบรู ๙:๒๗ ถ้าคุณมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบซึ่งขัดขวางการตัดสินใจของคุณ ให้พูดคุยกับบุคคลที่ใกล้สนิทกับคุณ

อุทาหรณ์และความหมาย

การให้อภัย

การให้อภัย การให้อภัยตามพระคัมภีร์กำหนดให้มีการรับโทษสำหรับความบาปของเรา การลงโทษสำหรับความบาปคือการแยกจากพระเจ้าชั่วชีวิต การให้อภัยตามพระคัมภีร์เป็นการโอนความบาปของคุณและการลงโทษเพราะบาปนั้นไปให้กับพระเยซู พระเจ้าประทานความบาปของเราและการลงโทษเพราะบาปนั้นแก่พระเยซูผู้ไม่มีบาป ต่อจากนั้นพระเจ้าก็ประทานความชอบธรรมของพระองค์แก่เรา นั่นเป็นเหมือนกับว่ามีหนังสือสองเล่มในสวรรค์ เล่มแรกคือสมุดบันทึกของคุณซึ่งมีเครื่องหมายแสดงความผิดทุกอย่างที่คุณเคยทำ หน้าต่าง ๆ ของสมุดบันทึกเติมไปด้วยเครื่องหมาย พระคัมภีร์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าบางสิ่งที่เราทำนั้นเป็นบาป (บาปแห่งการกระทำ) และบางสิ่งที่เราไม่ได้ทำก็เป็นบาป (บาปแห่งการละเว้น) แม้แต่ความคิดบางอย่างก็อาจเป็นบาปได้ บาปสามครั้งต่อวันจะเท่ากับ ๑,๐๐๐ ครั้งในแต่ละปี ตลอดทั้งชีวิต นั่นเป็นบาปมากมาย หนังสืออีกเล่มเป็นสมุดบันทึกของพระเยซูผู้ไม่มีบาป หน้าต่าง ๆ หนังสือนั้นสะอาดและปราศจากตำหนิ เมื่อคุณเชื่อในพระเยซู ก็เหมือนกับว่ามีหนังสือสองเล่มนั้นสลับกัน ต่อจากนั้นสมุดบันทึกที่มีชื่อของคุณก็สะอาดหมดจด บาปและบทลงโทษของคุณหมดสิ้นแล้ว

วิธีแก้ปัญหที่แท้จริง

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” ยอห์น ๑๔:๖ วิธีแก้ปัญหของพระคัมภีร์สำหรับการแยกออกจากพระเจ้าที่เกิดจากบาปนั้นมีความโดดเด่น ศาสนาอื่น ๆ เรียกร้องให้เราต้องเผชิญหน้ากับบาปชั่วชีวิตด้วยความหวังว่าพระเจ้าองค์ใดก็ตามที่อยู่ที่นั่นจะมองข้ามบาปของเรา วิธีทางของพระเยซูมีความพิเศษตรงที่ให้อภัยบาปของเรา ... ชำระเราให้สะอาด จากนั้นเราเผชิญหน้ากับพระเจ้าและนิรันดร์กาลพร้อมกับความบาปของเราที่ถูกลบทิ้งเพราะบาปเหล่านั้นได้ย้ายมาที่พระเยซู อัครสาวกเปโตรกล่าวว่า “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วพิภพ” กิจการ ๔:๑๒ อัครสาวกเปาโลเขียนว่า “ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวง เหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะสม” ๑ ทิโมธี ๒:๕-๖ วิธีทางของพระเยซูคือการแก้ปัญหที่แท้จริง

การเชื่อในพระเยซู

การเชื่อในพระเยซูเป็นมากกว่าการเชื่อเกี่ยวกับพระเยซู สองจินตนาการว่าคุณเป็นผู้โดยสารเครื่องบินที่กำลังบินเหนือภูเขา แต่ทันใดนั้นเครื่องยนต์ก็เริ่มสะดุดและดับ เครื่องบินกำลังดำดิ่งลงสู่การตกและไฟลุก นักบินแนะนำให้คุณคนผู้กรมชูชีพและออกจากเครื่องบินประตูที่เปิดอยู่ คุณก็รู้ก็กรมชูชีพ คุณเคยเห็นร่มชูชีพในทีวี แต่ตอนนั้นมันต่างกัน การก้าวออกจากประตูที่เปิดอยู่ของเครื่องบินสำนั้นจะต้องอาศัยความเชื่อเกี่ยวกับร่มชูชีพ ... จะต้องมีความเชื่อในร่มชูชีพ และกระเป๋ายกขึ้นปีกเป็นเขาบางคนก็ใช้ไม่ได้ การเอาชีวิตรอดของคุณจะต้องใช้ร่มชูชีพที่ถูกต้อง ... การก้าวออกไปโดยไม่มีร่มชูชีพย่อมหมายถึงความตายอย่างแน่นอน การก้าวออกไปพร้อมกับร่มชูชีพคือการตกลงปลงใจด้วยความเชื่อ ๑๐๐% คุณอาจมีข้อข้องใจอยู่บ้าง ... แต่การเอาชีวิตรอดจะต้องอาศัยความไว้วางใจอย่างเต็มที่ในร่มชูชีพ พระเยซูทรงเป็นร่มชูชีพตลอดนิรันดร์กาลที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว ก้าวออกมาด้วยความเชื่อ จงเชื่อในพระองค์!

คำแนะนำในการพิมพ์ แนะนำให้พิมพ์สองหน้าในหนึ่งแผ่น พิมพ์เป็นสีหรือขาวดำ

ได้รับการอภัยโดยพระเจ้า © ๒๐๒๔ จัดพิมพ์โดย Acts One Eight และมาจาก www.Gospel316.org คุณสามารถพิมพ์ คัดลอก โปสต์ หรือส่งข้อความได้อย่างอิสระโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับข้อความเต็มนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มชื่อหรือโลโก้ของพันธกิจหรือคริสตจักรของคุณได้ กิจการบทหนึ่งข้อแปดมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์เท่านั้น ข้อนี้มีไว้เพื่อช่วยผู้คนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์และจากนั้นเติบโตที่จะเป็นสาวกของพระองค์ บริการแปลสำหรับเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษมีให้บริการโดย www.ChristianLingua.com ข้อความอ้างอิงในพระคัมภีร์ในฉบับภาษาอังกฤษต้นฉบับมาจาก New American Standard Bible (NASB) คำพูดอ้างอิงของพระคัมภีร์ในเวอร์ชันนี้มาจาก “TH1971 Thai version”

